

# ด่วนมาก

ที่ นร ๐๔๐๔/ว ๑๒๖



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๔

เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ (OPERATION CENTRE)

เรียน รอง-นรม., กระทรวง พทวช กรม

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ขณะนี้กำลังดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ (OPERATION CENTRE) ของรัฐบาลชั้นที่ตึกไทยคู่ฟ้า คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ ศูนย์ฯ ดังกล่าว จะมีระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) จากดาวเทียมที่จะแสดงให้เห็นสภาพพื้นที่ต่าง ๆ อย่างชัดเจน เช่น ลักษณะภูมิประเทศ ระดับความลาดเอียงของพื้นที่ เป็นต้น และสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลสารสนเทศทางการบริหาร (MIS) ในเรื่องต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานได้ ดังนั้น เมื่อต้องการศึกษาหรือแก้ปัญหา หรือกำหนดแนวทางดำเนินการในเรื่องใด ๆ ก็จะใช้ผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือ โดยใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการพิจารณาต่อไป เนื่องจากหน่วยงานในระดับกรมจะมี WEBSITE อยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่ และเพื่อให้ข้อมูลที่มีอยู่ของหน่วยงานต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างเป็นระบบ จึงขอมอบหมายให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้รัฐมนตรีทุกท่านรับไปสั่งการและติดตามการดำเนินการให้กรมต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่มี WEBSITE ดำเนินการจัดทำ WEBSITE ของหน่วยงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๔๔ เป็นอย่างช้า และให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงข้อมูล MIS และข้อมูลต่าง ๆ ใน WEBSITE ของหน่วยงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ เมื่อสามารถเชื่อมโยงกันได้ในลักษณะอินทราเน็ต (INTRANET) ของรัฐบาลแล้ว ศูนย์ฯ จะกำหนดรหัสผ่าน (PASSWORD) ให้แก่ผู้บริหารของทุกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการฯ ได้ต่อไป ดังนั้น ผู้บริหารของทุกหน่วยงานจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ต (INTERNET) ด้วย

๒. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นฝ่ายเลขานุการ รับไปประสานการดำเนินการในข้อ ๑ ตลอดจนการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะของผู้บริหารของหน่วยงานให้สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายจุลยุทธ หิรัณยสวัสดิ์)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาราชการแทน  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประสานคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๔๐ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๒๑

โทรสาร ๐ ๒๒๔๐ ๕๐๖๔